



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๓๓

ถึง อำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ)
ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ด เจ้าภาพจัดงานระดับประเทศ
ได้แจ้งขอชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ) สาเหตุได้รับหนังสือหักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และยังไม่มียุติ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในพื้นที่ทราบต่อไป สำหรับ
อำเภอลองแจ้งเทศบาลตำบลห้วยอ้อ และอำเภอร้องกวางแจ้งเทศบาลตำบลร้องกวางทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท.๐๔๑๖.๒/๑๓๕๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งขอลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค จำนวน ๕ ภาค ประกอบด้วย ๑) ภาคเหนือ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๒) ภาคกลาง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) ภาคตะวันออก เชียงเหนื เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๔) ภาคตะวันออก เทศบาลนครระยอง และ ๕) ภาคใต้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี รวมทั้งร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ) ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ด เจ้าภาพการจัดงานระดับประเทศ ได้แจ้งขอขอลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ) ด้วยสาเหตุว่าเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับหนังสือหักหัวงจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) และยังมีข้อยุติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว จึงขอขอลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ) จนกว่าจะได้ข้อยุติจากสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี และขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาค ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนระดับภาค ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการในระดับประเทศ ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพากัน)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๕๐๒๓-๓ ต่อ ๓๐๖ โทรสาร ต่อ ๓๓๘